

ควรออมเท่าไร? จึงใช้สบายวัยเกษียณ

ในบั้นปลายชีวิตใครๆ ก็อยากมีความสุขการสบายใจ ขณะเดียวกันก็อยากมีสุขภาพทางการเงินที่ดีด้วย ไม่อดอยาก หรือมีเงินไว้ใช้จ่ายเดือนร้อนและมีไว้ใช้แก้ปัญหาทันที่ หากเราเตรียมพร้อมที่จะออมเงินเสียตั้งแต่วันนี้ หรือไม่ใช้เงินให้เกิดประโยชน์นอกเงยเพื่อวันข้างหน้า

ก็อาจจะลำบากได้ในอนาคตนะคะ ขอเตือน ดั่งนั้นมาออมเงินกันตั้งแต่บัดนี้เลยดีกว่า

เมื่อมานั่งคิดทบทวนดู สมาชิกหลาย ๆ คนคงรู้สึกว้าวอีกไม่ถึงสิบปีก็จะเกษียณแล้ว เมื่อเกษียณแล้ว ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 78 ปี ถ้าเกษียณอายุ 60 ปี เท่ากับว่าเราต้องมีเงินใช้หลังเกษียณอีกประมาณ 18 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่น้อยเลยเพราะไม่มีรายได้แล้ว แต่มีรายจ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลา

ถึงเวลาที่คงต้องกลับมาถามว่า แล้วทำไมจึงไม่คิดที่วางแผนออมเงินให้พร้อมใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งมีข้อแนะนำในการวางแผนการออมเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่อยู่ในวัยทำงานนำไปปฏิบัติในเบื้องต้นกัน ดังนี้

1. สำรองตัวเอง การออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณเป็นในวัตถุประสงค์การออมที่หลายคนให้ความสำคัญ ซึ่งหากถามว่า ควรจะมีเงินออมเท่าไรจึงจะพอ แล้วผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือ ตัวคุณเอง เพราะต้องสำรวจดูตัวเองก่อนว่าตอนนี้อายุเท่าไร สุขภาพเป็นอย่างไร มีนิสัยอย่างไร มีรายได้ต่อเดือนเท่าไร และเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไร อย่างไรก็ตาม มาตรฐานในหลายประเทศบอกว่า **หลังเกษียณเราควรมีเงินใช้ประมาณ 70% ของเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ** ดั่งนั้นจำนวนเงินที่ต้องออมซึ่งทำให้หลังเกษียณอายุแล้วผู้ออมจะมีเงินใช้ประมาณ 70% ของเงินเดือนสุดท้าย คือ

เริ่มต้นออมเงินเมื่ออายุ	จำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน
25 ปี	7% ของเงินเดือน
30 ปี	10% ของเงินเดือน
40 ปี	20% ของเงินเดือน
50 ปี	50% ของเงินเดือน
55 ปี	80% ของเงินเดือน

ไทม์มัตเีย
???

2. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน การจะวางแผนการออมเงินอย่างมีหลักการ ต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินก่อน ซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เดือนละเท่าไร แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว อาจจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ เป็นต้น

3. กำหนดกลยุทธ์ให้เงินทำงาน เมื่อได้เป้าหมายแล้วว่า เราต้องการอะไรขั้นต่อไปคือ จะต้องหากกลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ซึ่งมีหลายทางเลือกที่เราจะตัดสินใจให้เงินทำงานผ่านทางไหน

คราวนี้สมาชิกถึงบางอ้อ....เลย...ว่าทำไม? สหกรณ์ฯโดยทั่วไปถึงกำหนดให้สมาชิกต้องส่งหุ้นประมาณ 7% ของเงินเดือนตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก ซึ่งหากสมาชิกไม่รับเงินปันผลเลยโดยทบเป็นทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อเกษียณจะมีเงินใช้อย่างสบาย ๆ อีกไม่น้อยกว่า 70% ของเงินเดือนสุดท้าย เพิ่มเติมจากบำเหน็จหรือบำนาญที่ได้รับ

ปิดท้ายกันด้วยข้อคิด ที่ไม่ควรลืมเกี่ยวกับการออมเงิน คือ ผู้ออมเงินก่อนมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า แม้จะใช้เวลาการออมเงินและเงินฝากในจำนวนน้อยกว่า พุดง่าย ๆ คือ เราสามารถใช้เงินออมที่มีอยู่ทำเงินให้งอกเงยได้นั่นเองคะ